



JMART ผลงานโตก้าวกระโดด

■ เล็งดัน4บริษัทลูกเข้าตลาดฯ ■ อัปมาร์เก็ตแคป5หมื่นล.

นิวส์ คอนเน็คท์ – “อดิศักดิ์” คอนเฟิร์มผลประกอบการครึ่งปีหลังเติบโตก้าวกระโดด มั่นใจธุรกิจในกลุ่ม JMART จะสร้างกำไรอย่างแข็งแกร่ง พร้อมวางแผนเป้าหมายเพิ่มมาร์เก็ตแคปสู่ระดับ 50,000 ล้านบาท หลังเตรียมแผนนำบริษัทในกลุ่มอีก 4 แห่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังมั่นใจว่าจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จากกำไรของบริษัทในเครือทั้งหมดที่สามารถสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้ง JAYMART MOBILE, JMT, JFitech, SINGER, JASASSET,



อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

Beans and Brown และ J Ventures โดยกำไรสุทธิของบริษัทในช่วงไตรมาส 2/63 ที่ผ่านมาสามารถทำสถิติสูงสุดรายได้ไตรมาส โดยมีกำไรสุทธิ

161 ล้านบาท และรายได้รวมอยู่ที่ 2,326 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีเป้าหมายผลักดันมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ขึ้นสู่ระดับ 50,000 ล้านบาทภายในปี 65 จากปัจจุบันอยู่ที่ 12,000 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนนำบริษัทในเครืออีก 4 แห่งเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้แก่ SG Capital, Insurance, J Fintech และ Casa lapin รวมไปถึงการเติบโตของกลุ่มบริษัทในเครือที่อยู่ในตลาดโดยเฉพาะ SINGER และ JMT

“ในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นช่วงวิกฤติที่สุดครั้งหนึ่ง แต่บริษัทในกลุ่มก็สามารถสร้างการเติบโตของกำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ ถือเป็นความท้าทายในการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ผมเชื่อมั่นว่าเป็นเพราะพื้นฐานโครงสร้างธุรกิจที่วางไว้อย่างรอบคอบ และความแข็งแกร่งในพลัง Synergy วางจุดยืนเจมาร์ทเป็นอินเวสเมนต์คอมพานีที่พร้อมจะลงทุนในธุรกิจที่เป็นโอกาสบริหารเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีกำไรที่ดี” นายอดิศักดิ์ กล่าว



ไฟเขียวอาเซียนอิสระเข้าถึงสินเชื่อ... นางสาวเรือนแก้ว เกษมสวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการ – ธุรกิจสินเชื่อ “เคทีซี พี่เบิ้ม” บมจ. บัตรกรุงไทย ร่วมกับ นางสาวภาพตะวัน ขจรไชยวุฒิ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ลาลามูฟ ประเทศไทย จำกัด เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ซบซึ้งรักงานยนต์และรถยนต์ในเครือข่ายของลาลามูฟ ประเทศไทย ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการเงิน สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและสินเชื่อเงินสด ภายใต้แบรนด์ “เคทีซี พี่เบิ้ม” ด้วยการใช้อนุมัติการขับขี่เพื่อยื่นประกอบการพิจารณาสินเชื่อ แทนสลิปเงินเดือนและเอกสารทางการเงิน โดยผู้สมัครสินเชื่อ “เคทีซี พี่เบิ้ม” จะทราบผลอนุมัติพร้อมรับเงินภายใน 2 ชั่วโมง ด้วยวงเงินใหญ่สูงสุดถึง 700,000 บาท และดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่ เริ่มต้นเพียง 0.98% ต่อเดือน





“สุพัฒนพงษ์” สั่งลุยโรงไฟฟ้าชุมชน

นิวส์ คอนเน็คท์ - “สุพัฒนพงษ์” เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน หนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ เร่งเปิดโรงไฟฟ้าชุมชนกำหนดกรอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หวังเปิดเอกชนยื่นปลายปีนี้ ทบทวนงบกองทุนอนุรักษ์ปี 64 เล็งต่ออายุมาตรการตรึงราคาก๊าซ LNG และ NGV

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้เร่งการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วน และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะต้องทำตามวัตถุประสงค์ได้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรมากที่สุด ซึ่งเอกชนที่จะมาลงทุนต้องมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชพลังงาน และมีการรับซื้อวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม



สุพัฒนพงษ์
พันธ์มีเชาว์

เพื่อเป็นการสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปดำเนินการศึกษารอบการลงทุนให้ได้ข้อสรุปภายใน 30 วัน หลังจากนั้นคาดว่าจะสามารถเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอได้ปลายปีนี้ แล้วเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ต้นปี 64

อย่างไรก็ตาม การเปิดประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนนั้นเมื่อพิจารณาในเบื้องต้นแล้วไม่จำเป็นต้องรอการทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ใหม่โดยยังสามารถยึดตามแผน PDP 2018 เดิมได้ แต่จะมีบทแทรกโรงไฟฟ้าชุมชนเข้าไปในแผนดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันที ส่วนตัวเลขโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่จะนำร่องนั้นคาดว่าจะมีการส่งเสริมอยู่ในระดับ 100-200 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งต้องรอผลการศึกษาให้ชัดเจนก่อน

นอกจากนี้จะมีการเร่งทบทวนมาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชน เช่น การอุดหนุนราคาแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) และราคาแก๊สธรรมชาติ สำหรับรถยนต์ (NGV) ให้เกิดความต่อเนื่องออกไปอีก เพื่อเป็นการลดภาระของประชาชน ขณะที่ยังคงกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 64 ต้องทบทวนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการสร้างงานสร้างรายได้

NVD กัดฟันสู้เล็งเปิดโครงการใหม่

นิวส์ คอนเน็คท์ - NVD ทางแผนครึ่งหลังปี 63 กระตุ้นยอดขาย-ยอดโอนเพิ่ม เดินหน้าลุยงานเซอริวิสมากขึ้น เตรียมเปิดโครงการใหม่ มูลค่ารวม 4.3 พันล้านบาท ไขว้ Backlog ปัจจุบันกว่า 1,800 ล้านบาท

นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินบริษัท เนอวานา ไดอิจิทัล (มหาชน) NVD

เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานของบริษัทในช่วงครึ่งปีหลังจะเน้นการสร้างยอดขายและยอดโอนโครงการมากขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) อยู่ที่ 1,800 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยโอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทจะเน้นการบริหารจัดการต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย รวมไปถึงเพิ่มส่วนงานของการบริการและก่อสร้างมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 63 บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 2 โครงการ โดยในสิ้นเดือนส.ค.นี้จะมีการเปิดตัวโครงการ Nirvana ELEMENT Bangna มูลค่าโครงการราว 2,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการ



จิรเดช
นุตสถิตย์

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอีก 1 โครงการคือ Nirvana COLLECTION Krungthep Kreetha มูลค่าโครงการราว 1,900 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม โครงการนี้อาจต้องรอพิจารณาสถานการณ์ต่างๆ อีกครั้ง

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 63 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 689 ล้านบาท ลดลง 53% จากช่วงเดียวกันกับปีก่อน โดยมีผล

ขาดทุนรวม 48 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 62 รวมการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แนวสูงลดลงอย่างมาก เนื่องจากลูกค้ามีการชะลอการตัดสินใจซื้อ และความสามารถในการโอนของลูกค้าลดลงเนื่องจากธนาคารระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ



จรีพร จาตุศรีกุล

WHA GROUP ปรับทัพเสริมแกร่ง

เรียกว่าเป็นองค์กรที่ไม่มีการหยุดนิ่งจริงๆ สำหรับ บมจ. ดับบลิว เอชเอ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีแม่ทัพหญิงคนเก่งอย่าง “จรีพร จาตุศรีกุล”

บิกบอส WHA GROUP ที่เดินหน้าขอปรับองค์กรใหม่ เข้มข้นกว่าเดิมล่าสุด คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง “ณัฐพรพร ตันบุญเอก” เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน WHA ขณะเดียวกัน บอร์ด WHAUP แต่งตั้ง “ประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์” ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน คนใหม่ โดยมี คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ WHA GROUP พร้อมรุกหนักด้านกลยุทธ์ขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีการแต่งตั้ง “อนุวัฒน์ จาตุศรีกุล” เป็น CEO บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ดูแลกองทรัสต์ WHART และ WHABT

งานนี้บอสสาวคนเก่ง ออกมาส่งชิวว่า การที่ WHA GROUP เขย่าองค์กรใหม่ ถือเป็นกาประกาศศักยภาพการเติบโตธุรกิจที่ครบทุกมิติ



เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล

ผู้บริหาร TPCH ลุยเก็บข้อมูล

ช่วงนี้ผู้บริหารคนขยัน อย่าง “เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล” กรรมการผู้จัดการใหญ่ แห่ง บมจ. ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง หรือ TPCH ไม่ได้นิ่งเฉย พอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย ก็ซีพีจรวดเข้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานขึ้นเหนือ ล่องใต้ ตระเวนดูโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย COD โรงไฟฟ้าชีวมวลครบ 109 เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าขยะอีก 8.0 เมกะวัตต์ แลม ลุยเก็บข้อมูลด้วยตัวเองอย่างนี้ผู้ถือหุ้นรู้แล้ว สบายใจหายห่วงอนาคตเติบโต มีผลตอบแทนดีๆ ให้ได้ชื่นใจกันแน่นอน

ภาพข่าว



ไทยประกันชีวิต รั้งรางวัล CSR Initiative of the Year 2020

นางสาวฐิติมา เลี้ยงพานิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กรและกลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รั้งรางวัล CSR Initiative of the Year 2020 - Thailand จากโครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ด้วยการนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ในการประกวดรางวัล Insurance Asia Awards 2020 จัดโดยนิตยสาร Insurance Asia magazine ประเทศสิงคโปร์

SCM เปิดมิติใหม่...โรดโชว์ออนไลน์

นายแพทย์สิทธิวิริ์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) และ CEO นพกฤษฏี นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) บริษัท ซัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM จัดโรดโชว์นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนรายย่อย เพื่อให้ให้นักลงทุนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น พร้อมอัปเดตความคืบหน้าในการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ (ขวา) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเค็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้ข้อมูลที่น่าสนใจ

